

VÌ HÀ GIANG PHÁT TRIỂN



Ngày 21/4/2011, ĐHQGHN đã cùng với UBND tỉnh Hà Giang và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà Giang phát triển".

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã đến dự, tham gia chủ trì phiên khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Hội thảo.

Tham gia Đoàn chủ tọa phiên khai mạc và các phiên chuyên môn tại hội thảo có TS. Triệu Tài Vinh - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, TS. Đàm Văn Bông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, ThS. Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hà Giang, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN cùng các Phó Giám đốc GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phùng Xuân Nhạ và ông Võ Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Viettinbank.

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và Hà Nội cùng đồng đạo các nhà khoa học, học giả trong và ngoài nước.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng và Chính phủ bày tỏ sự vui mừng khi đến

dự Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà Giang phát triển". Đồng chí cho rằng: "Đây là một hoạt động có ý nghĩa khoa học và thực tiễn quan trọng, nhằm mục đích cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng chiến lược phát triển nhanh và bền vững của Hà Giang, đồng thời xúc tiến những giải pháp để kêu gọi đầu tư, huy động và phát huy vai trò của các nguồn lực vì Hà Giang phát triển".

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh giá cao và ủng hộ sáng kiến của lãnh đạo Hà Giang, của ĐHQGHN và Viettinbank phối hợp cùng tổ chức Hội thảo khoa học và Diễn đàn đầu tư "Vì Hà Giang phát triển". Đồng chí cho rằng: "Đây là một sự kiện đánh dấu sự xích lại gần nhau của các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách với các cơ quan khoa học và giới doanh nghiệp để cùng bàn bạc, vạch ra những chính sách, giải pháp và phương án thực tiễn có tính đột phá và khả thi cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển toàn diện và bền vững của Hà Giang, vì nhân dân các dân tộc ở Hà Giang".

Trong diễn văn khai mạc, đồng chí Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: "Thời gian qua, với mục tiêu vì Hà Giang phát triển, lãnh đạo tỉnh đã có những cố gắng trong việc thực hiện Nghị quyết, cơ chế của Trung

ương và ban hành nhiều quyết sách cụ thể của địa phương. Tuy nhiên thực tế cho thấy, kết quả đạt được so với yêu cầu để ra vẫn còn khoảng cách. Nhận thức được thực tế này, Hà Giang tiếp tục xem xét và tạo môi trường hoạt động tốt nhất cho các doanh nghiệp, các nhà khoa học được cống hiến và đưa ra những giải pháp xóa đói giảm nghèo và phát triển nguồn nhân lực của Hà Giang trong những năm tới, đặc biệt khi Cao nguyên đá Đổng Văn được công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang coi đây là yếu tố mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trên cơ sở khai thác giá trị nghiên cứu khoa học, giá trị khoa học của công viên này".

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, GS.TS Mai Trọng Nhuận đã có phát biểu nêu bật những ý nghĩa và lợi ích của việc hợp tác giữa đại học và địa phương, giữa ĐHQGHN và Tỉnh Hà Giang và chia sẻ các bài học kinh nghiệm quốc tế. Giám đốc ĐHQGHN đã thêm một lần khẳng định tinh thần đúng đắn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc thành lập ĐHQGHN và hôm nay với sứ mạng đặc biệt, cơ chế tự chủ - tự chịu trách nhiệm cao, chỉ ĐHQGHN mới có thể giải quyết các bài toán thực tế đòi hỏi tính liên ngành, liên lĩnh vực, có tầm quốc tế. Giám đốc ĐHQGHN khẳng định: "Để Hà Giang nhanh chóng đạt được thành công, lãnh đạo cũng như nhân dân Hà Giang phải nỗ lực vượt qua vô vàn thách thức và điều kiện tiên quyết là phải tìm ra được hướng đi riêng biệt mang tính đột phá. Thật vui mừng khi lãnh đạo tỉnh đã sớm xác định cho mình hướng phát triển dựa vào nguồn lực đại học. Điều này hoàn toàn phù hợp với xu thế phát triển của thế giới - đó chính là triết lý "phát triển dựa vào đại học". Định hướng này đã được kinh nghiệm thế giới khẳng định là hướng đi đúng đắn, nhanh chóng dẫn tới thành công và bền vững".

Trong khuôn khổ của Hội thảo, các đại biểu cũng đã nghe phát biểu chào mừng của ông Võ Minh Tuấn đồng thời chứng kiến lễ ký kết văn bản thỏa thuận hợp

tác toàn diện giữa ĐHQGHN và Tỉnh Hà Giang; Lễ ký kết hợp tác tài trợ của Tập đoàn Hòa Phát với Huyện Hoàng Su Phì, của Tập đoàn Bitexco với Huyện Mèo Vạc; Lễ trao Giấy chứng nhận đầu tư của Tỉnh Hà Giang cho Công ty An Thông, Nhà máy luyện Fromangan của Công ty Tây Giang và Công ty CP Thủy điện sông Miện 5A.

Gần 20 báo cáo, tham luận của các nhà khoa học tại Hội thảo đã nêu bật những tiềm năng, lợi thế trong tất cả các lĩnh vực tự nhiên, xã hội, văn hóa của địa phương để từ đó kiến nghị những giải pháp phát triển toàn diện Hà Giang.

Hội thảo Khoa học và Diễn đàn đầu tư là cơ hội tốt cho tỉnh Hà Giang quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, lợi thế so sánh, các cơ chế, chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư cùng các dự án quan trọng cần thu hút vốn đến với các

nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiềm năng trong và ngoài nước. Đây cũng là cơ hội tốt để tỉnh từng bước nâng tầm hợp tác và phối, kết hợp trong lĩnh vực đầu tư cũng như trong điều hành, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Kết luận tại hội thảo, TS. Đàm Văn Bông và GS.TSKH Vũ Minh Giang cũng nhắc lại ý nghĩa đặc biệt của việc hợp tác giữa đại học và địa phương, giữa ĐHQGHN và Tỉnh Hà Giang với sự hỗ trợ của Vietinbank. Hai ông cùng khẳng định với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự hợp tác của đội ngũ các nhà khoa học, sự hậu thuẫn của các doanh nghiệp, chắc chắn Hà Giang sẽ phát triển.

Trên phương diện khoa học, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng “Vi Hà Giang phát triển” đã mang lại 5 ý nghĩa quan trọng. Đó là: việc các nhà khoa học cùng

khẳng định vị thế đặc biệt trọng yếu của Hà Giang trong chiến lược phát triển đất nước, cần có sự đầu tư mạnh mẽ của các cấp, các ngành, sự hợp tác rộng mở trong nước và quốc tế; Dưới góc độ của các nhà khoa học, những khó khăn, thiếu thốn chính là minh chứng để Hà Giang xây dựng luận lý kêu gọi sự tập trung đầu tư của các cơ quan; Qua nghiên cứu của đội ngũ cán bộ khoa học đã cho thấy những tiềm năng phát triển của Hà Giang; Các giải pháp để giải quyết các nhu cầu cấp thiết của địa phương và qua hội thảo đã thấy sự đồng lòng và quyết tâm của lãnh đạo Trung ương, địa phương và doanh nghiệp Vi Hà Giang phát triển.

ĐỖ NGỌC DIỆP

THÊM MỘT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN AUN-QA

Tại buổi họp báo, chiều 7/4/2011, PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, ĐHQGHN đã công bố Chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao - chương trình đầu tiên của Việt Nam (thuộc khối ngành kinh tế) đạt chuẩn AUN-QA.

Chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao là chương trình đầu tiên của Trường ĐHKT và là chương trình đào tạo thứ 2 của ĐHQGHN được kiểm định theo tiêu chuẩn kiểm định quốc tế thuộc Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (ASEAN University Network - Quality Assurance, AUN-QA).

Theo kết quả của đoàn đánh giá ngoài của AUN, chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế Quốc tế hệ chất lượng cao đạt trung bình 4,69 – mức điểm đứng thứ 2 trong số 5 chương trình được kiểm định theo chuẩn AUN ở Việt Nam. AUN-QA có 18 tiêu chuẩn bao gồm 74 tiêu chí đánh giá (tùy theo chương trình và ngành). Mỗi tiêu chí được chấm điểm theo mức thang từ 1 đến 7, trong đó 7 là mức cao nhất, mức 4 là đạt chuẩn. Theo kết luận của Đoàn đánh giá ngoài,

chương trình đào tạo đại học ngành KTQT hệ CLC đã triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng có hiệu quả. Tất cả các tiêu chuẩn/tiêu chí đánh giá hoàn toàn đáp ứng theo chuẩn kiểm định quốc tế của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Phần lớn các tiêu chuẩn được đánh giá và xếp loại tốt, riêng tiêu chuẩn về “Chất lượng sinh viên” được xếp loại rất tốt.

Cũng theo kết luận của Đoàn đánh giá, việc Trường ĐHKT - ĐHQGHN thu hút được nhiều giảng viên trẻ tốt nghiệp chương trình đào tạo tiến sĩ từ các đại học danh tiếng trên thế giới về công tác, cũng như thu hút được nhiều học sinh giỏi vào học tập đã giúp Trường ĐHKT - ĐHQGHN trở thành một trong các đơn vị hàng đầu về nghiên cứu, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu cao của xã hội. Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp, trong đó có sinh viên ngành Kinh tế Quốc tế hệ CLC, đều có việc làm đúng chuyên môn đào tạo và có khả năng thích ứng nhanh, thành đạt trong công việc.

Với thành quả này, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN sẽ tiếp tục đầu tư, phấn đấu để xứng đáng với kết quả kiểm định

cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình đào tạo khác của mình, để hội nhập với các trường đại học trong khu vực ASEAN và quốc tế.

Trường ĐHKT có mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là trở thành đại học theo định hướng nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, được xếp hạng ngang tầm với một số đại học tiến tiến trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có một số ngành và nhiều chuyên ngành được kiểm định theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục quốc tế (gồm có cả AUN-QA).

Trước đó, trong thời gian từ 6 đến 8/12/2010, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã triển khai việc đánh giá ngoài chương trình đào tạo đại học ngành Kinh tế quốc tế hệ chất lượng cao theo tiêu chuẩn AUN-QA. Việc đánh giá ngoài được thực hiện bởi đoàn chuyên gia kiểm định quốc tế bao gồm các giáo sư đại học ở Thái Lan, Phi-lip-pin và tham dự của đại diện lãnh đạo cùng cán bộ Ban thư ký của AUN.

DIỆP CHI

XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG ĐHQGHN

Sáng 15/4/2011 đã diễn ra Hội nghị giao ban Công tác đảm bảo chất lượng lần thứ 4 của ĐHQGHN, với sự đăng cai tổ chức của Trường ĐHKHXH&NV.

GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN - nhấn mạnh: qua các nội dung bàn thảo cụ thể, Hội nghị tập trung để ra các giải pháp nâng cao chất lượng; hạn chế các yếu tố làm giảm chất lượng hoặc gây khó khăn cho việc nâng cao chất lượng; tạo dựng và phát triển văn hóa chất lượng; thông tin về độ tin cậy, giá trị của các phiếu đánh giá môn học và chia sẻ kinh nghiệm về việc tham gia kiểm định chất lượng theo chuẩn AUN.

Theo báo cáo sơ kết của đại diện Hội đồng Kiểm định chất lượng ĐHQGHN - PGS.TS Nguyễn Quý Thanh – Phó Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHQGHN: về cơ bản, các đơn vị thành viên đã có nhiều cố gắng, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ các nhiệm vụ trong kế hoạch nhiệm vụ công tác kiểm định chất lượng. Các đơn vị đã có nhiều nỗ lực trong việc nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng cho cán bộ, phát triển môi trường văn hóa chất lượng và tiến hành nhiều hoạt động cụ thể liên quan



đến công tác đảm bảo chất lượng.

Xây dựng văn hóa chất lượng trong ĐHQGHN là nội dung thu hút được nhiều ý kiến của các đại biểu tham gia hội nghị. GS.TS Mai Trọng Nhuận chia sẻ: văn hóa chất lượng là thói quen làm cho mọi việc có chất lượng. Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Nga khẳng định: “Văn hóa chất lượng là một hệ thống các giá trị của tổ chức để tạo ra môi trường thuận lợi cho việc thiết lập và liên tục cải tiến chất lượng”. Cùng với đó, các đại biểu đã nghe và thảo luận về một số điển giải và quan niệm của PGS. Nguyễn Kim Sơn về việc xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường ĐHKHXH&NV. Song tựu chung, các đại biểu đều cho rằng: chất lượng được thể hiện qua sản

phẩm và các điều kiện tạo ra sản phẩm; môi trường là yếu tố quan trọng để tạo nên chất lượng; muốn xây dựng văn hóa chất lượng thành công thì các bên liên quan cần thấu hiểu về giá trị và lợi ích của văn hóa chất lượng,...

Tại hội nghị, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh trong thời gian tới, ĐHQGHN phải tích cực để sớm ban hành một số văn bản liên quan đến quy định kiểm định chất lượng, các bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, văn hóa chất lượng. Cùng với đó, Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các đơn vị xây dựng báo cáo tự đánh giá;

thực hiện đánh giá môn học; giảng viên tự đánh giá bài giảng; tăng cường công tác thông tin trên cổng thông tin điện tử ĐHQGHN theo chuẩn QS và tổ chức các nội dung để sớm đẩy mạnh thứ hạng của ĐHQGHN trong bảng xếp hạng quốc tế.

GS.TS Mai Trọng Nhuận đặc biệt lưu ý đến việc ĐHQGHN sớm tổ chức tập huấn triển khai đánh giá thủ trưởng đơn vị đào tạo và thí điểm thực hiện đối với Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, Viện trưởng Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, Chủ nhiệm Khoa Quốc tế và Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện trước khi thực hiện đại trà.

NGỌC DIỆP

MỞ RỘNG QUAN HỆ HỢP TÁC VỚI ĐH OXFORD

Chiều 19/4/2011, GS.TS Mai Trọng Nhuận - Giám đốc ĐHQGHN đã có buổi tiếp và làm việc với TS. Nguyễn Mạnh Đức, đại diện Đại học Oxford (Vương quốc Anh).

Cùng tiếp, có PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐHKT; PGS.TS Nguyễn Ngọc Bình - Hiệu trưởng Trường ĐHCN; PGS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCN.

Tại buổi tiếp, TS. Nguyễn Mạnh Đức

cảm ơn sự đón tiếp của ĐHQGHN, đồng thời giới thiệu đôi nét về ĐH Oxford. Đây là một trong những đại học nổi tiếng thế giới, tập trung đào tạo vào 3 mảng chính: tự nhiên và công nghệ, đời sống con người, các vấn đề xã hội. TS bày tỏ mong muốn buổi làm việc hôm nay sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa ĐH Oxford và Trường ĐHCN, ĐHQGHN về các lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu như công nghệ hạt nhân, đặc biệt là công nghệ phản ứng nhiệt hạch, khoa học vật liệu và một

số vấn đề khác.

GS.TS Mai Trọng Nhuận cũng giới thiệu một số nét chính về ĐHQGHN, đặc biệt nhấn mạnh đến công nghệ hạt nhân là lĩnh vực ĐHQGHN lâu nay rất quan tâm. Giám đốc hi vọng ĐHQGHN và ĐH Oxford sẽ có nhiều cơ hội hợp tác không chỉ ở lĩnh vực công nghệ hạt nhân mà còn ở nhiều lĩnh vực khác nữa.

VIỆT HÀ

TĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC ĐẠI HỌC



Ngày 9/4/2011 đã diễn ra hội thảo quốc tế thường niên "Tăng cường quan hệ hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Hoa Kỳ" do Bộ Giáo dục-Đào tạo và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức với sự tham dự của các nhà khoa học, người làm chính sách, học giả, nhà quản lý giáo dục hai nước.

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học, người làm chính sách, học giả, nhà quản lý giáo dục thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giáo dục đại học hai nước. Các báo cáo tham luận tập trung vào những chủ đề chính như: tăng cường cơ hội giáo dục Hoa Kỳ ở Việt Nam; tích hợp kinh nghiệm và bài học của giáo dục ĐH Hoa Kỳ để góp phần đào tạo chất lượng cao ở Việt Nam; liên kết giáo dục, nghiên cứu với doanh nghiệp...

Theo GS.TS Bùi Văn Ga – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, tại hội nghị lần này, học giả hai nước cùng thảo luận để tìm kiếm những khả năng và giải pháp khả thi, những nội

dung mà các trường ĐH Hoa Kỳ có khả năng giúp đỡ để giúp hình thành những đại học xuất sắc của Việt Nam theo mô hình đại học Hoa Kỳ.

Chúng kiến sự đổi mới và phát triển của giáo dục ĐH Việt Nam, GS. Kathryn Mohrman – Giám đốc Liên hiệp Thiết kế ĐH, cho rằng, bà rất ấn tượng trước sự nghiêm túc của Việt Nam trong việc tìm kiếm các giải pháp để cải tiến hơn nữa hệ thống giáo dục đại học. Một trong số đó là việc thành lập Nhóm đặc trách giáo dục chung giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ, và cả hai nước đang cùng phối hợp triển khai những khuyến nghị do Nhóm đặc trách đưa ra.

Bà cũng nhấn mạnh, thành tựu dễ nhận thấy nhất là số lượng sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ đã tăng gấp 4 lần trong vòng 4 năm qua.

Tuy nhiên, để nhanh chóng hội nhập với giáo dục đại học thế giới, theo GS. Kathryn Mohrman, Việt Nam cần xây

dựng một mô hình đại học cho riêng mình, trong đó cần giữ lại những gì đặc trưng của Việt Nam, thay vì rập khuôn mẫu mô hình của nước ngoài.

GS. Kathryn Mohrman khẳng định: "Việc trao thêm quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục là một bước đi hoàn toàn đúng đắn và tôi nhất trí cao với hướng đi này vì nếu không được trao thêm quyền tự chủ cho các trường đại học, Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu là có một đại học nằm trong top 200 trường đại học hàng đầu vào năm 2025".

Ngoài ra, GS. Kathryn Mohrman đồng tình với ý kiến cho rằng, các trường đại học cần phát triển theo hướng đa ngành.

Tham luận tại Hội thảo, GS.TS Mai Trọng Nhuận – Giám đốc ĐHQGHN đã làm rõ khái niệm về quản trị đại học tiên tiến và đối chiếu giữa mô hình đại học của Hoa Kỳ và Việt Nam để từ đó chỉ ra những kinh nghiệm cần thiết cho việc xây dựng đại học tiên tiến ở Việt Nam.

Đồng tình với ý kiến của GS. Kathryn Mohrman, GS.TS Mai Trọng Nhuận nhấn mạnh, động lực phát triển quan trọng của một ĐH là được trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao. Về điều này, các ĐH ở Việt Nam cần tham khảo kinh nghiệm từ giáo dục đại học Hoa Kỳ. Công tác tăng cường kiểm định chất lượng giáo dục, theo GS.TS Mai Trọng Nhuận, là tối cần thiết.

HỒNG NGỌT

THÚC ĐẨY HỢP TÁC GIỮA ĐHQGHN VÀ ĐH SAN DIEGO

Sáng 1/4/2011, đoàn ĐH bang San Diego (Hoa Kỳ) do TS. Nancy Marlin, Giám đốc dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với ĐHQGHN.

Nội dung của buổi làm việc bao gồm việc xây dựng chương trình hợp tác giữa hai ĐH trong các lĩnh vực: KH&NV, kinh doanh quốc tế, tiếng Anh, công nghệ và học từ xa; các chương trình trao đổi mùa hè.

Trong nội dung thỏa thuận hợp tác hai bên đề cập đến việc trao đổi sinh viên, trao đổi giảng viên. Theo đó, hai bên sẽ

cử giáo sư hướng dẫn giảng viên trao đổi. Đặc biệt, với chương trình học giả thỉnh giảng, các giảng viên, sinh viên sau đại học có thể tham gia chương trình với mục đích nghiên cứu, thực tập, giảng dạy ngắn hạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TSKH Vũ Minh Giang – Phó Giám đốc ĐHQGHN - nhấn mạnh, là tiền thân của ĐH Đông Dương được thành lập từ năm 1906, ĐHQGHN đã phát huy hiệu quả tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đồng thời ưu tiên hợp tác quốc tế và coi đây là

phương thức quan trọng để nhanh chóng đưa ĐHQGHN đạt trình độ quốc tế. ĐHQGHN đã có hợp tác với hơn 130 đại học uy tín trên thế giới, trong đó có nhiều ĐH của Mỹ như ĐH Chicago. GS.TSKH Vũ Minh Giang bày tỏ vui mừng khi ĐH San Diego đã tin tưởng chọn ĐHQGHN là đối tác.

Cuối buổi làm việc, hai bên tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác.

ĐỨC MINH

TRANG TIN ĐHQG.HCM



PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐH KHTN

Ngày 5/4/2011, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường ĐH KHTN về kết quả đào tạo chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thông tin đang triển khai tại trường.

Trước buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã đi tham quan cơ sở vật chất, dự giờ và trao đổi với sinh viên chương trình tiên tiến của Trường ĐH KHTN về các vấn đề liên quan đến học tập và nghiên cứu.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã nghe báo cáo sơ kết 4 năm thực hiện chương trình tiên tiến của Trường ĐH KHTN, những khó khăn, vướng mắc của nhà trường và sinh viên trong quá trình thực hiện chương trình này.

Từ năm 2006, Trường ĐH KHTN được Bộ

Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Chương trình tiên tiến ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Khoa học máy tính. Nhà trường đã chọn đối tác là ĐH Portland State University (Hoa Kỳ) kết hợp xây dựng chương trình đào tạo.

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chương trình tiên tiến của trường đảm bảo theo yêu cầu, trong đó giảng viên Việt Nam tham gia chương trình là 28 người, giảng viên nước ngoài từ các trường ĐH uy tín của Mỹ, Pháp, Đức có 9 người. Đã có 17 lượt cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý được cử đi thực tập giảng dạy và nghiên cứu tại nước ngoài.

Sau năm khóa đào tạo, tỷ lệ sinh viên có điểm trung bình khá, giỏi của chương trình luôn đạt trên 70%. Hiện Trường ĐH KHTN là 1 trong 5 trường ĐH trong cả nước triển khai thành công đào tạo theo Chương

trình tiên tiến.

Sau khi nghe báo cáo, các đại biểu đã trao đổi và đóng góp ý kiến về việc xây dựng chương trình đào tạo, đặc biệt là việc giải quyết vấn đề tài chính và đầu ra cho chương trình tiên tiến của Trường ĐH KHTN.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao nỗ lực, tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo và kết quả đáng khích lệ của Trường ĐH KHTN, một trong những trường đi đầu thực hiện chương trình tiên tiến. Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nhà trường làm rõ hơn tình hình sinh viên chương trình tiên tiến sau khi ra trường, rà soát lại cách làm, rút kinh nghiệm để tiến tới mở rộng chương trình, đồng thời ủng hộ Trường ĐH KHTN mở thêm chương trình tiên tiến ngành Công nghệ phần mềm như đề nghị của nhà trường.

Ngày 28/3/2011, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) và Đại học New South Wales (UNSW, Úc) đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Tham dự buổi lễ có GS. Richard Henry, Phó Hiệu trưởng UNSW và PGS.TS Lê Quang Minh, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ hợp tác

trong các công trình nghiên cứu, trao đổi giảng viên và sinh viên. Bên cạnh đó, trong cuộc họp, đại diện hai bên đã trao đổi các khả năng hợp tác khác trong thời gian tới như: tập huấn về quản trị đại học, nâng cao năng lực các giảng viên dạy tiếng Anh của ĐHQG-HCM nói riêng và các trường đại học ở khu vực miền Nam nói chung, trao đổi phương pháp giảng dạy giữa giảng viên của hai đại học.

UNSW nằm ở Sydney, là một trong những đại học hàng đầu của Úc và là trường có hệ thống giáo dục quốc tế hàng đầu, với số lượng sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất tại Úc. Nhằm mở rộng hợp tác giáo dục lâu dài với Việt Nam, UNSW đã có văn phòng đại diện tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.